



ฉบับที่ ๕๔

ประกาศเทศบาลตำบลฤๅจิก

เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างสวนสาธารณะเทศบาลตำบลฤๅจิก
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยเทศบาลตำบลฤๅจิก มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างสวนสาธารณะเทศบาลตำบลฤๅจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงาน ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ วัตต์ พร้อมเสาเหล็ก สูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร จำนวน ๔๐ ชุด ติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุม พร้อมระบบงานที่เกี่ยวข้อง (ตามแบบเทศบาลกำหนด) งบประมาณตั้งไว้ ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคานี้

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. ผู้เข้ายื่นซองเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างและไม่ใช่ผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่ใช่ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๕

๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่ใช่ผู้ได้รับเอกสิทธิ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาจะได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า ๒๒๕,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเชื่อถือ

๕. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-Gp) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมาแสดงด้วย

๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา ว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ **๕ ส.ค. ๒๕๕๘** ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ **๕ ส.ค. ๒๕๕๘** เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ **๒๑ ก.ค. ๒๕๕๘** ถึงวันที่ **- ๕ ส.ค. ๒๕๕๘**
และในวันที่ **- ๖ ส.ค. ๒๕๕๘** ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลูกจิก และยื่นซอง
สอบราคาในวันที่ **- ๕ ส.ค. ๒๕๕๘** เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน
(ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร)

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ **- ๗ ส.ค. ๒๕๕๘** ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.
เป็นต้นไป ณ ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน (ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร)

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิจะได้รับการคัดเลือก ในวันที่ **- ๗ ส.ค. ๒๕๕๘**
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ชุดละ ๑,๕๐๐ บาท ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลลูกจิก
ระหว่างวันที่ **๒๑ ก.ค. ๒๕๕๘** ถึงวันที่ **- ๖ ส.ค. ๒๕๕๘** หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
๐-๔๔๓๖-๙๘๓๘ ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ www.kutchikcity.go.th โดยตรง
หรือผ่าน www.gprocurement.go.th/ www.koratdla.go.th

ให้ถือว่าประกาศสอบราคาฉบับนี้ และเอกสารสอบราคาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างที่
จะลงนามในภายภาคหน้า

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายภัทรพล บัญชาจารุรัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลลูกจิก